

# CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN QUAN TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

## □ THU HẰNG

Hoàn thành một khối lượng lớn công việc trong năm 2018 là tiền đề tạo động lực để ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2019 - thời điểm quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

### KHỐI LƯỢNG LỚN CÔNG VIỆC, NHIỀU VIỆC MỚI, VIỆC KHÓ, PHỨC TẠP

Nhìn lại năm 2018, có thể khẳng định, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, tận tâm và đổi mới của đội ngũ cán bộ, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó, có nhiều việc mới, việc khó, phức tạp.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết 35), Chỉ thị số 23-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" (Chỉ thị 23), Chỉ thị 20-CT/TW về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"... Cùng với đó, nhiều chỉ thị, nghị quyết về những vấn đề của công tác khoa giáo như giáo dục, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân... được quan tâm, sơ kết, tổng kết. Trên cơ sở đó, tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quan tâm đến công tác giáo dục, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực chăm

lo, đảm bảo những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.

Ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội bức xúc nảy sinh trong thực tiễn để kịp thời giải quyết ổn định tình hình, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đó, đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, được các cấp ủy và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Về vụ việc gây rối, tụ tập đông người và phá hoại tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào tháng 6-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan đầu tiên và gần như duy nhất có một báo cáo đầy đủ về dư luận xã hội đối với việc Quốc hội bàn về việc thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn,



Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bắc Vân Phong, Phú Quốc và có những dự báo khả năng có thể xảy ra.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã khắc phục độ trễ về thời gian giữa Hội nghị Trung ương với Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết; đồng thời, mở rộng đối tượng, thành phần học tập, quán triệt.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh “chống diễn biến hòa bình”.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Hội đồng Lý

luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức một số hội thảo quốc gia với những nội dung quan trọng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đã chú trọng, định hướng, tổ chức và triển khai đạt kết quả tích cực trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Hiện nay, việc biên soạn giáo trình đưa vào giảng dạy các môn lý luận chính trị thi điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân được khẩn trương thực hiện; đã biên soạn 6 tài liệu chuyên đề giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện. Việc đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở cơ sở thông qua tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các khu vực và toàn quốc với nhiều hình thức mới, thực sự tạo động lực

Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng 12 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu sơ kết, tổng kết 9 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó có 7 nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo; ban hành 180 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu tham khảo; thẩm định, góp ý 240 văn bản do các ban, bộ, ngành, địa phương chuẩn bị.

Ban Tuyên giáo của các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã nghiên cứu nhiều đề tài, đề án với những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.



Trước đây, việc tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết được chia làm 3 cấp độ trực tiếp: ở các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở. Từ Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã tổ chức trực tuyến với khoảng 220.000 người tham dự; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 có 2.700 điểm cầu và hơn 400.000 đại biểu tham dự; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 có 2.759 điểm cầu và hơn 405.000 đảng viên tham dự.

cho đội ngũ này. Chất lượng giáo dục lý luận chính trị bước đầu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới và đồng bộ hơn. Tinh chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin được nâng lên, kết hợp trên cả 3 kênh tuyên truyền trong hệ thống báo chí, tuyên truyền miệng và thông tin đối ngoại. Nhiều nội dung trước đây thường bị dư luận cho là tuyên truyền chậm đã có chuyển biến rõ nét như cung cấp thông tin công khai, kịp thời như Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII, kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của tổ chức, cá nhân... Lần đầu tiên, tổ chức họp báo trước và

sau Hội nghị Trung ương. Các nội dung cơ bản của những đề án trình Trung ương được thông tin công khai trên báo chí để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, đóng góp ý kiến, phản biện, thể hiện rõ tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Bên cạnh đó, công tác định hướng, chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được chú trọng, góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ, nhân văn, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều đóng góp vào việc tôn vinh giá trị tinh thần dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương; nâng cao tính định hướng giá trị văn hóa, giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Nhiều địa phương đã rất thành công trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là khai thác những giá trị văn hóa đã được thế giới vinh

danh để phát triển du lịch. Một số lễ hội truyền thống có quy mô lớn mang tính vùng, miền, quốc gia, quốc tế đã được tổ chức chu đáo, thể hiện rõ bản sắc văn hóa của dân tộc. Bước đầu kết hợp tốt giữa văn hóa với giới thiệu sản phẩm, thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

### **NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ XUYẾN SUỐT CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO**

Tiếp tục đổi mới sâu sắc toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả đối với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 1-8-2018. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo tổng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa qua, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành tuyên giáo phải quán triệt nghiêm túc và thực hiện sáng tạo vấn đề này. Cũng cần xác định rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo cả nước nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trong đó, chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 35. Tổ chức lại lực lượng; hình thành, lợp nhất lại Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái để đi vào

### **Đồng chí TRẦN QUỐC VƯƠNG,**

*Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.*

## **Các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ được giao**

Các cấp ủy, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp. Với nhiều nội dung, lĩnh vực quan trọng của công tác tuyên giáo, trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra, tạo chuyển biến thực sự ở các cấp.

Tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, xác định quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải nhận thức xuyên suốt đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.



hoạt động với những nhiệm vụ cụ thể. Tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Nghị quyết 35 đã nêu ra, đặc biệt, phải đấu tranh hiệu quả quyết liệt, mạnh mẽ với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; trước hết, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23, khắc phục cho được tình hình thức, đối phó, tình áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị).

Đồng chí Võ Văn Thường cũng đề nghị, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu về lĩnh vực tuyên giáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp

ủy. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chủ động nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương, cơ sở để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là tổng kết 30 năm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Phát huy sức mạnh của các bình chứng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã lựa chọn.

## **XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MỀ LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG**

Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu thập niên 1990, hay cuộc “cách mạng sắc màu” trong những năm đầu thế kỷ XXI, mới đây nhất là “cách mạng mùa Xuân Ả-rập” ở Trung Đông - Bắc Phi, các cuộc biểu tình tại Pháp trong thời gian gần đây cho thấy, có một nguyên nhân quan trọng dẫn tới các biến động chính trị và sự sụp đổ của chính quyền chính là buông lỏng đấu tranh trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng xã hội.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trên Internet chưa được chú trọng. Chính điều này đặt ra yêu cầu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin; trong đó, yêu cầu phải lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Tất nhiên, thông tin nhanh nhưng phải chính xác, súc tích, truyền đi thông điệp chính trị cao. Cách biểu đạt và phương thức truyền tin phải phù hợp với xu hướng, cách tiếp cận thông tin hiện nay. Tin hiệu thông tin phải ít nhưng dữ liệu thông tin phải cao, độ nén thông tin phải nhiều.

Khẳng định về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay, đồng

**“Hiện nay, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trên internet chưa được chú trọng. Chính điều này đặt ra yêu cầu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin; trong đó yêu cầu phải lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng.**

chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo phải xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị. “Internet giờ đây không chỉ là một khái niệm công nghệ, môi trường công nghệ để kết nối xã hội mà đã trở thành một “miền chiến sự” mới, nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Theo đồng chí, trong tình hình internet và mạng xã hội phát triển như hiện nay, mỗi ngày, mỗi người gửi đi một tin tốt, viết một lời bình, một câu phê phán có trách nhiệm đối với những vấn đề gặp phải, chắc chắn, môi trường mạng xã hội và internet sẽ tích cực, tốt hơn rất nhiều.

Vì vậy, năm 2019, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Thông tin kịp thời, có định hướng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những luồng thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, phản động. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Đề án “*Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội*” và trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị. Trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo sẽ triển khai tích cực, hiệu quả Đề án này trong thực tiễn.

Bối cảnh mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều hơn nữa. Ngay sau Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, các cấp, các ngành, các địa phương và hệ thống tuyên giáo cả nước sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ đã thảo luận, thống nhất tại Hội nghị để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao. □

**Đổng chí PHAN VĂN MÃI**, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre:

## **Chú trọng vai trò nêu gương trong học và làm theo Bác**

Trong năm 2019 và thời gian tới, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề về 27 biểu hiện suy thoái (tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ) trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc



thực hiện phương châm "tinh nằm đến xã; huyện nằm đến ấp, khu phố; xã nằm đến hộ gia đình" với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp để cán bộ, đảng viên noi theo; để cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để đoàn viên, hội viên và nhân dân noi theo. Tiếp tục củng cố và phát triển các câu lạc bộ gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

**Đổng chí LÊ HỮU PHƯỚC**, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương:

## **Công tác tuyên giáo tham gia giải quyết "điểm nóng"**



Trong các đợt cao điểm vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đều phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của cơ quan trực tiếp xuống các địa bàn phụ trách để nắm sát tình hình. Định hướng và phối hợp với các cơ quan trong khối thông tin - tuyên truyền và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và công nhân lao động. Đặc biệt là đối với các địa bàn có đông công nhân sinh sống và làm việc, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các chủ nhà trọ và phát huy tối đa vai

trò của lực lượng nòng cốt của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở để kịp thời tuyên truyền cho người dân, nhất là những đối tượng dễ bị kẻ xấu tiếp cận và lợi dụng, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội như công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, học sinh, sinh viên,...

Đồng thời, phát huy tối đa vai trò của lực lượng nòng cốt và mạng lưới công tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên không gian mạng; trong đó, đẩy mạnh các hoạt động để tuyên truyền định hướng dư luận trên mạng xã hội Facebook, Zalo... Duy trì tốt và thường xuyên thực hiện công tác phối hợp nhằm phát huy hiệu quả cao nhất khi phát động các đợt đấu tranh, khắc chế với các tài khoản mạng xã hội phản động cũng như phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động trên các trang mạng xã hội...



Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

**Đóng chí TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang:**  
**Làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong vùng  
đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Nam tông**



Hệ thống Tuyên giáo An Giang đã thực hiện tốt phương châm công tác tuyên truyền vận động phải gắn liền với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh huyện, xã. Tuyên truyền bằng tiếng Khmer về chủ trương, chính

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số; các thông tin hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chỉnh trang phum sóc và xây dựng gia đình văn hoá... Tài liệu tuyên truyền được biên

soạn bằng 2 thứ tiếng Việt - Khmer, với nội dung đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng loại đối tượng. Trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, ngoài những cách làm truyền thống, hằng tháng, còn thiết kế bảng hỏi liên quan đến các vấn đề bức

**Đóng chí NÔNG VĂN THÀM, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn:**  
**Nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời cung cấp thông tin  
thực hiện nhiệm vụ chính trị**



Để thực hiện tốt việc chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời cung cấp thông tin giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, đề nghị Trung ương quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng

tâm sau: *Một là*, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, kỹ năng thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhằm nâng cao trình độ, năng

lực cho đội ngũ cán bộ này. *Hai là*, tiếp tục có những chính sách mới, tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa về phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh miền núi biên



xúc của người dân, cung cấp cho khoảng 500 báo cáo viên, cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện để nắm tình hình. Hằng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 2 cuộc điều tra nắm dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc, những vấn đề người dân quan tâm; tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền...

giới, đặc biệt là các địa bàn khu vực giáp biên. *Ba là*, để nghị các cơ quan chuyên trách ở Trung ương cần tích cực chủ động, kịp thời trong việc cung cấp thông tin, tài liệu chính thống cho cơ sở trước những vấn đề nhạy cảm, được đồng đạo dư luận xã hội quan tâm.

**ĐỒNG CHỊ ĐỖ THỊ THANH HÀ,**

*Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương:*

### **Công tác nắm bắt, nghiên cứu, định hướng đúng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận là vô cùng quan trọng**

Đây cũng là một trong những điều kiện để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, *trước hết*, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, xem việc nắm bắt dư luận là việc làm thường xuyên, nghiêm túc. Cần xây dựng cơ chế tiếp thu, giải trình, trao đổi thẳng thắn, không “quy chụp” đối với các ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội. *Thứ hai*, nâng cao năng lực định hướng dư luận, phòng ngừa sự phá hoại, thâm nhập của các thông tin xấu độc; làm lớn mạnh dư luận tư tưởng chính thống. Cần đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, phân tích, dự báo dư luận xã hội; chủ động trong việc cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội. *Thứ ba*, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về tính khoa học, bám sát thực tiễn. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội (qua các ứng dụng trên thiết bị di động, mạng xã hội... *Thứ tư*, tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức; nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

